

KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11/6/1948 - 11/6/2018)

PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC
Sôi nổi, thiết thực, hiệu quả

Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, Người dạy: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua". Từ đó đến nay, tư tưởng thi đua ái quốc của Bác đã trở thành động lực động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt khó, đổi mới, sáng tạo, giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc cũng như trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.



Cô và trò Trường Mầm non Tây Giang (Tiền Hải) thi đua dạy tốt, học tốt.

Đồng chí Bùi Văn Hiến, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh cho biết: Yêu nước ngày nay là phải tiến tới hiện đại hóa, thực thi dân chủ, tôn trọng các quyền, nghĩa vụ của các thành phần kinh tế, đặc biệt là quy luật về lợi ích chung phải bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, phong trào thi đua phải thiết thực, hiệu quả. Thời gian qua, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã bám sát các chủ trương, quy định của trung ương, chủ động tham mưu cho tỉnh ban hành các văn bản về công tác thi đua - khen thưởng một cách kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế. Cán bộ làm công tác thi đua - khen thưởng phối hợp tổ chức các phong trào thi đua sát với nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thành phố quan, đơn vị, địa phương với nội dung, mục tiêu cụ thể gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện, phát hiện những mô hình mới, cách làm hay, tập trung tuyên truyền, nhân rộng. Với tinh thần "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", các cấp, các ngành, các địa phương đều hưởng ứng tích cực bằng nhiều phong

trào sôi nổi, thiết thực, lan tỏa rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống. Các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" đã huy động nhiều nguồn lực cho xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Những năm qua, Thái Bình là một trong những tỉnh được Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đánh giá cao vì có nhiều đổi mới, tổng hợp được các kinh nghiệm làm thi đua của các tỉnh bạn áp dụng sáng tạo vào địa phương, phát huy hiệu quả. Đặc biệt, Thái Bình có nhiều điển hình được Trung ương khen thưởng, nhiều thương hiệu của tỉnh được cả nước biết đến, góp phần quảng bá hình ảnh Thái Bình ra nhiều tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế.
Xa trung tâm huyện, xuất phát điểm thấp song với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền, đến nay, xã Thái Thuận (Thái Thụy) đã hoàn thành 18/18 tiêu chí nông thôn mới. Ông Hoàng Văn Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết: Để xây dựng nông thôn mới thành công, cấp ủy, chính quyền xã tuân thủ nghiêm ngặt phương châm "dẫn biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân đóng góp và dân hưởng thụ", tập

trung thực hiện trước các tiêu chí khó, tác động trực tiếp đến người dân, các nhóm tiêu chí nâng cao đời sống vật chất cho nhân dân. Vì vậy, sau 7 năm, Thái Thuận đã huy động được gần 50 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp và huy động nguồn xã hội hóa trên 10 tỷ đồng, bê tông hóa toàn bộ hệ thống đường giao thông nội đồng, giao thông nông thôn; xây dựng mới nhà văn hóa xã, 3 nhà văn hóa thôn, trạm y tế; sửa chữa, nâng cấp sân trư xã, xây mới, sửa chữa các trường học đạt chuẩn quốc gia. Kinh tế của xã có bước tăng trưởng khá, thu nhập bình quân đầu người đạt 37 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,48%. Tỷ lệ hộ dân đầu tư, sử dụng nước sạch đạt 98,8%.
Thái Bình vươn lên trở thành điểm sáng của cả nước trong xây dựng nông thôn mới với 201 xã về đích và 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" đã có những tấm lòng cao cả góp công, góp của cùng địa phương thực hiện các tiêu chí khó. Điển hình như bà Đinh Thị Nụ, thôn Trần Phú (xã Chi Lăng, huyện Hưng Hà), là vợ liệt sĩ, đã vận động con cháu ủng hộ kinh phí làm công, cấp ủy, chính quyền xã tuân thủ nghiêm ngặt phương châm "dẫn biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân đóng góp và dân hưởng thụ", tập

bằng ghi công, được vinh danh trong lễ tuyên dương điển hình phong trào thi đua năm 2017, là tấm gương cho nhiều người học tập và noi theo.

Những năm qua, các doanh nghiệp của tỉnh cũng đã phát động sâu rộng các phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm"... Thông qua các phong trào thi đua, nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hiệu quả, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động. Bà Phạm Thị Ngân, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Tây An (xã Tây An, huyện Tiền Hải) là một trong những điển hình như thế. Bà Ngân cho biết: Hơn 20 năm gắn bó với nghề, tôi đã dạy nghề, truyền nghề, tạo việc làm ổn định cho gần 8.000 lao động tại doanh nghiệp và lao động vệ tinh trong tỉnh cùng một số tỉnh bạn với thu nhập từ 3 - 4 triệu đồng/người/tháng. Doanh nghiệp của tôi cũng góp phần tiêu thụ sản lượng gỗ lớn trong vùng và các sản phẩm nông nghiệp khác như bẹ ngô, bèo bóng, mây, tre... Không chỉ tạo việc làm, nâng thu nhập cho người lao động, bà Ngân còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, làm sống dậy nghề mây tre đan của địa phương, đưa thương hiệu có Việt Nam ra thế giới. Năm 2016 bà được xét tặng danh hiệu người nhân ưu tú. Vừa qua, bà là 1 trong 70 điển hình tiên tiến được UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng.

Nhờ lời Bác dạy "Thi đua là yêu nước", những năm qua, Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Hạnh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh đã làm một việc có thể chia sẻ nỗi đau da cam. Ông chia sẻ: Nhìn đồng đội và con cháu đồng đội giữa hòa bình vẫn đang từng ngày gánh chịu nỗi đau da cam tôi không thể yên lòng nghỉ ngơi được. Hàng ngày, tôi vẫn cùng các cấp hội kêu gọi các nhà hảo tâm, doanh nghiệp tặng quà, hỗ trợ trang thiết bị, thuốc... cho hàng nghìn người nhiễm chất độc da cam/Đioxin; tổ chức dạy nghề, tạo việc làm cho hàng trăm con em nạn nhân. Các nạn nhân chất độc da cam được ông và cộng đồng chăm sóc phần nào đã vơi bớt nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống.

5 năm qua, toàn tỉnh có trên 12.500 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực được khen thưởng. Đó chính là động lực để các cấp, các ngành, toàn thể nhân dân tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa lời dạy của Bác Hồ: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

THU HIỀN

ĐÔNG HƯNG
Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Sau hơn 1 năm thực hiện, đến nay, từng nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đã đi sâu vào đời sống nhân dân, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại các địa phương.

Đồng chí Hà Thị Lan Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đông Hưng cho biết: Cuộc vận động với 5 nội dung cụ thể, thiết thực, toàn diện, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và điều kiện thực tế của địa phương đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Để cuộc vận động có sức lan tỏa, phát huy hiệu quả, với vai trò cơ quan chủ trì, Ủy ban MTTQ huyện đã chỉ đạo các tổ chức thành viên lồng ghép thực hiện cuộc vận động với các phong trào thi đua yêu nước. Ủy ban MTTQ huyện đã chủ trì phát động cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", xây dựng quỹ vì người nghèo năm 2017 được trên 900 triệu đồng, kết hợp với nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ xây mới 13 nhà "Đại đoàn kết", sửa chữa 2 nhà, hỗ trợ sinh kế cho 12 hộ nghèo phát triển sản xuất và 1 hộ nghèo gặp hoàn nạn, hỗ trợ bếp ăn cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng 10 triệu đồng. Nhân ngày hội đại đoàn kết toàn dân, dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên đã vận động các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện trao tặng hàng nghìn suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo.

Hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Đoàn Thanh niên huyện thường xuyên ra quân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ, huy động đoàn viên tham gia ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, bảo vệ dòng sông quê hương, thấp sáng đường quê, vận chuyển, lắp đặt bể thu gom bao thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng... Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa huyện tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 600 đối tượng chính sách, người khuyết tật.

Ông Nguyễn Thanh Sâm, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện cho biết: Hưởng ứng cuộc vận động, các cựu chiến binh đã phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, vượt khó phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động đồng thời giúp nhau nâng cao đời sống. Cựu chiến binh Đỗ Duy Khanh, Giám đốc Công ty Đầu tư phát triển Thành Vinh (xã Trọng Quan) đã giảm 1 triệu đồng cho các hộ nghèo, thân nhân liệt sĩ, thương binh nặng, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổng số tiền hỗ trợ 2,5 tỷ đồng để đầu tư, sử dụng nước sạch. Ủng hộ xây dựng các loại quỹ, tặng quà hộ nghèo gần 300 triệu đồng. Đến nay, trên 96% cựu chiến binh trong huyện đã lắp đặt và sử dụng nước sạch. Các cựu chiến binh cũng tích cực ủng hộ địa phương làm đường giao thông nông thôn. Cựu chiến binh Bùi Thị Quý (xã Đông Huy) cho biết: Để góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương, tôi đã vận động gia đình, người thân ủng hộ 115 triệu đồng làm đường giao thông thôn xóm. Còn

gia đình cựu chiến binh Nguyễn Đình Chu cùng thôn ủng hộ làm hội trường thôn, đường giao thông, trường học, nơi thờ tự của thôn hàng tỷ đồng.

Một trong những mục tiêu chính của chương trình xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống nhân dân. Thời gian qua, Hội Nông dân huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng. Vận động, khuyến khích các hộ nông dân tích tụ ruộng đất, tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới, chính trang đồng ruộng, sản xuất tại 31 cánh đồng lớn với 1.409,3ha; 6 cánh đồng 4 vụ ở 5 xã; trồng cây màu vụ đông đạt 4.755ha. Nông dân toàn huyện đã đóng góp hàng triệu ngày công, hàng triệu mét vuông đất và hàng trăm tỷ đồng góp phần nâng cấp, làm mới 100% đường giao thông nông thôn; cứng hóa trên 70% hệ thống kênh mương thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp. Thông qua cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch", phong trào giúp phụ nữ nghèo thoát nghèo có địa chỉ, xây dựng gia đình hạnh phúc; "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Trung thành - sáng tạo - tận tụy - gương mẫu, "Hai tốt", bảo đảm an toàn vệ sinh lao động... của các đoàn thể đã góp phần thực hiện các nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Từ sự vào cuộc tích cực của Ủy ban MTTQ huyện và các đoàn thể, đến nay, huyện Đông Hưng đã có 27 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

TRUNG HIẾU



Đường giao thông thôn Đà Giang, xã Nguyễn Xá (Đông Hưng) xây dựng theo tiêu chí nông thôn mới.

Ảnh khai thác internet

16 năm gắn bó với nghề cũng là ngần ấy thời gian cô giáo Phạm Hồng Lê gắn bó với Trường THCS Kỳ Đông và bộ môn Lịch sử vốn ít nhận được sự hứng thú của các em học sinh. Song bằng tâm huyết, sự tận tâm và tinh thần không ngừng sáng tạo của bản thân, cô giáo Lê đã thay đổi thực tế ấy, các thế hệ học sinh của cô đa số đều mong chờ đến giờ Lịch sử và luôn háng say học tập. Có tâm sự: Lịch sử là bộ môn xã hội không được các bậc phụ huynh coi trọng, học sinh không có hứng thú vì có chút khô khan, liên quan đến các sự kiện nên khó nhớ. Chính vì vậy, để học sinh hứng thú với môn học, giáo viên phải thường xuyên đổi mới phương pháp, kỹ thuật và hình thức dạy. Trên tinh thần đó, tôi thường xuyên tìm đọc các tài liệu tham khảo, từ thực tiễn công tác, lắng nghe ý kiến đóng góp của đồng nghiệp để có phương pháp dạy tốt nhất. Xây dựng các chủ đề tích hợp liên môn có áp dụng phương pháp dạy học tích cực như đóng vai, trực quan và các

Sáng mãi ngọn lửa đam mê

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, cô giáo Phạm Hồng Lê, Trường THCS Kỳ Đông (xã Văn Cẩm, huyện Hưng Hà) còn là tấm gương không ngừng sáng tạo với nhiều đề tài liên quan đến môn Lịch sử đạt thành tích cao trong các cuộc thi, qua đó góp phần bồi đắp tình yêu của các em học sinh đối với bộ môn này.



Một buổi dạy học thực địa thông qua các di sản của cô giáo Phạm Hồng Lê.

kỹ thuật dạy học mới như kỹ thuật khăn trải bàn, kỹ thuật hỏi chuyên gia... Ngoài ra còn kết hợp dạy học trên lớp với tổ chức cho học sinh tham quan các di tích lịch sử, tham gia các câu lạc bộ trải nghiệm, hóa thân vào các nhân vật lịch sử trên sân khấu; đồng thời, đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa giáo dục để có thể tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm cho học sinh. Để giúp học sinh tiếp cận tốt hơn với nội dung bài giảng, cô giáo Lê còn tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học thông qua việc sử dụng các phần mềm như Powerpoint, ActivInspire...

Nhờ không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, nội dung bài giảng phong phú, sát thực tế, cô giáo Phạm Hồng Lê đã khơi dậy sự hứng thú của học sinh đối với môn Lịch sử. Chất lượng dạy và học của bộ môn Lịch sử được nâng lên thể hiện qua chất lượng giáo dục đạt tại hàng năm đều đạt; tỷ lệ các em trong đội tuyển học sinh giỏi Lịch sử thi đỗ hàng năm đạt 100%. Năm học 2015 - 2016, tham gia kỳ thi học sinh

giỏi cấp huyện, đội tuyển của trường có 1 em đạt giải nhì, 1 em đạt giải ba; năm học 2016 - 2017 có 1 em đạt giải nhất, 2 em đạt giải khuyến khích. Không chỉ tâm huyết với hoạt động chuyên môn, cô giáo Lê còn tích cực tham gia các cuộc thi sáng tạo do ngành Giáo dục tổ chức. Năm học 2015 - 2016 và 2016 - 2017, cô có 2 đề tài đạt giải nhất cấp quốc gia môn Lịch sử là: Dạy học chủ đề tích hợp liên môn dành cho giáo viên trung học với đề tài "Nhà Trần với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ quốc gia Đại Việt" và đề tài "Việt Nam thời dựng nước". Cũng trong năm học 2016 - 2017, cô giáo Lê tham gia cuộc thi sáng tạo khoa học - kỹ thuật và công nghệ Thái Bình lần thứ VII với giải pháp "Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS thông qua những hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở các chủ đề dạy học môn Lịch sử" đạt giải nhì. Từ năm học 2016 - 2017, các giải pháp đã được ứng dụng tại nhiều trường trên địa bàn huyện Hưng Hà, mang lại hiệu quả tích cực, góp phần khắc phục tình trạng tụt nản kiến thức và liên môn với các môn

học khác. Sự đa dạng trong trải nghiệm giúp các em học sinh cũng cố, khắc sâu kiến thức, từ đó thêm yêu Tổ quốc; đồng thời, mang lại cho học sinh nhiều vốn sống, những bài học về quy luật, bài học lịch sử để có hành động tích cực. Thông qua trang fanpage do cô lập ra, các giải pháp được chia sẻ và đang được nhiều giáo viên trong tỉnh và một số tỉnh khác áp dụng vào thực tế giảng dạy.

Với những cống hiến hết mình cho sự nghiệp trồng người và bộ môn Lịch sử, cô giáo Phạm Hồng Lê vinh dự là 1 trong 64 giáo viên tiêu biểu toàn quốc được Bộ Giáo dục và Đào tạo vinh danh trong lễ tuyên dương người tốt, việc tốt, đổi mới - sáng tạo trong dạy và học năm học 2016 - 2017. Năm học 2017 - 2018, cô được nhận bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và là 1 trong 70 điển hình tiên tiến được UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

ANH ĐÀO